



ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ยังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลตำบลกระโสม เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียด ตามแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗) หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
แบบท้ายประกาศเทศบาลตำบลกระโสม ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗
ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวพรพรรณ อ่อนเกตุพล	๐๐๑	

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

๑. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จะใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบ โดยเคร่งครัด

๒. ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๒.๒ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามประเพณีนิยม และสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้ารัดส้นให้เรียบร้อย

๒.๓ ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการสอบ ยกเว้นขณะแสดงตนต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องนำหน้ากากอนามัยมาเอง

๒.๔. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

(๑) บัตรประจำตัวสอบ ซึ่งได้รับจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยต้องลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวสอบเรียบร้อยแล้ว

(๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อเข้าสอบ ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการรับสมัคร จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ แต่หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบโดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

(๓) หลักฐานอื่น ๆ ในกรณีชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล

หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะรายงานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ และเมื่อผู้นั้นถูกปรับตกในการสอบครั้งนี้แล้ว หากเป็นกรณีทุจริตจะถูกตัดสิทธิในการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกระโสมตลอดไป และจะดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ทุจริตด้วย

อนึ่ง หากเกิดเหตุการณ์หรือกรณีอื่นใดเกี่ยวกับการสอบครั้งนี้ที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างมีอำนาจหน้าที่พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคำนึงถึงระเบียบกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ